

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/๑๘๐๕๕

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การวิจัยและข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พ.ศ.

เรียน ประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๘๐๕๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้

ตามที่แจ้งว่าได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การวิจัยและข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พ.ศ. ไปเพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องด่วนต่อไปแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗)

อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การวิจัยและข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พ.ศ. ที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และลักษณะงานวิจัยซึ่งเข้าข่ายมีปัญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทำให้เกิดข้อกังวลจากนักวิชาการโดยทั่วไปว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้จะกระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการ และจะเป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของประเทศ ประกอบกับในขณะนี้มียุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอาจมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การวิจัยและข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัย ดังนั้น จึงสมควรพิจารณาทบทวนร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ให้ละเอียดรอบคอบและเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น ว่า โดยที่ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบและความขัดแย้งกับสังคมไทย แต่การรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบของร่างพระราชกฤษฎีกาผ่านระบบกฎหมายกลางเพียง ๑๕ วัน อาจไม่เพียงพอเพราะมีประเด็นอ่อนไหว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางวิชาการในการทำวิจัยกับความละเอียดอ่อนของหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงเห็นควรให้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติรับร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้กลับไปพิจารณาปรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนอีกครั้ง รวมทั้งพิจารณาเนื้อหาของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

/รองนายกรัฐมนตรี ...

รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เสนอว่า เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความชัดเจนและมีความรอบคอบยิ่งขึ้น เห็นควรให้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินำร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกลับไปพิจารณาทบทวนในรายละเอียดอีกครั้ง ตามข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติ

๑. ให้ถอนร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การวิจัยและข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัย ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พ.ศ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขึ้นไปเพื่อพิจารณาทบทวนในรายละเอียดอีกครั้ง ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเสนอ

๒. ให้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การวิจัยและข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัย ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พ.ศ. ไปรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สาวิตรี ชำนาญกิจ

(นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (wa1853/D./ส/วติ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้ง เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การวิจัยและข้อกำหนด
จริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พ.ศ.
ให้ทราบ ดังนี้

-
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 ๓. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ๔. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ๕. เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
 ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
-